
 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ครั้งที่ 6/2564 

วันพุธที ่ 5  พฤษภาคม  2564  

เวลา 09.30 น. 

แบบออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Microsoft Teams 

------------------------------ 

รายนามคณะกรรมการที่เขา้ประชุม 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       ประธานกรรมการ 

       (รศ.ดร.ณัฐพงศ์  ดำรงวริิยะนุภาพ)  

2. รองคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร   กรรมการ 

     (ผศ.ดร.นพรัตน์  เกตุขาว) 

3. รองคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวจิัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม กรรมการ 

        ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

       (ดร.อภชิาต  บัวกล้า)  

4. รองคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ  กรรมการ    

(อ.อธิคม  บุญซื่อ) 

5. รองคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานสิิตและสื่อสารองค์กร  กรรมการ 

(ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณโีชติ) 

6. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  กรรมการ 

        (ผศ.ดวงด ี แสนรักษ์) 

7. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  กรรมการ 

   (ผศ.ดร.อภศิักดิ์  วทิยาประภากร) 

8. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  กรรมการ 

(ผศ.ดร.วสันต์  คำสนาม) 

9. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  กรรมการ 

(ผศ.ดร.ปรีดา  ไชยมหาวัน)  

10. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการ 

(ดร.รัชนีวรรณ  อังกุรบุตร์) 

11. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้   กรรมการ 

     (รศ.ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย) 

12. อาจารย์ประจำคณะวศิวกรรมศาสตร์     กรรมการ 

      (ผศ.ดร.สุธรรม  อรุณ) 

13. รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน      เลขานุการ 

(นางสาวพมิพ์ผกา  แก้วษา) 

14. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน       ผู้ช่วยเลขานุการ 

           (นายรณภัทร  อักษรศริิ) 
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รายนามคณะกรรมการที่ติดภารกิจ 

1. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  กรรมการ 

(รศ.ดร.จงลักษณ์  พาหะซา) 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.เอราวิล  ถาวร       อาจารย์ 

 

เริ่มประชุม  

เวลา 09.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย 

1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม 

ทราบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบ เรื ่อง คณะจะ

แต่งตั้ง ผศ.ดร.เอราวิล  ถาวร ดำรงตำแหน่ง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

  

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  

1.2  รายงานความก้าวหน้า 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ประจำป ีงบประมาณ 

2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งความก้าวหน้า

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

2564 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้

ประธานหลักสูตรแจ้งแผนการใช้งบประมาณ 

ภายในวันท่ี 30 มิถุยายน 2564 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ประธาน

หลักสูตร 

1.3 รายงานงบประมาณ

ศูนย ์ว ิจ ัยและบร ิการ

ว ิ ชาการว ิ ศ ว ก ร ร ม 

ประจำเด ื อนเมษายน 

2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งบัญชีรับ – จ่าย 

ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม 

ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้กับคณะกรรมการ

ประจำคณะฯ ทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชีฯ 

จำนวน 438,600.70 บาท โดยแบ่งเป็น 

1. ส่วนกลาง จำนวน 264,744.83 บาท 

2. หลักสูตรโยธา จำนวน 39,637.88 บาท 

3. หลักสูตรเครื่องกล จำนวน 38,618 บาท 

4. หลักสูตรไฟฟา้ จำนวน 78,004.12 บาท 

5. หลักสูตรอุตสาหการ จำนวน 10,095 บาท 

6. ดอกเบ้ียธนาคาร จำนวน 7,500.87 บาท 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

1.4 รายงานบัญชีกองทุนเพื่อ

นสิิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานสิิตฯ แจ้งรายงานบัญชี

กองทุนเพื ่อนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำ 

เดอืนเมษายน 2564 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

นสิิตฯ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย 

โดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้แจกแจง

รายละเอียดรายนามผู้ประมูลและจำนวนเงิน

ในรายการ เงินบริจาคจากการประมูลของ 

จำนวน 25,100 บาท 

1.5 สรุปการเบิกจ่ายเอกสาร

การเงินล่าชา้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุม เรื่อง 

เดือนเมษายน 2564 ไม่มีการการเบิกจ่าย

เอกสารทางการเงินล่าชา้  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

1. 6  สร ุปข ้อม ู ลการอบรม 

สัมมนา นำเสนอผลงาน และ

บริการวชิาการ ของบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจำเด ือนเม ษ า ย น 

2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รายงานสรุปผลข้อมูล 

การอบรม สัมมนา นำเสนอผลงาน และบริการ

วิชาการ ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ป ร ะ จ ำ เ ด ื อ น เ ม ษ า ย น  2 5 6 4  โ ด ย มี

รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

1.7 รายงานการปฏิบัติงาน

สายของบุคลากรสาย

บร ิการ ประจำเด ือน

มนีาคม 2564 

รองคณบดีฝ ่ายบริหารฯ  รายงานผลการ

ปฏ ิบ ัต ิงานสายของบ ุคลากรสายบร ิการ 

ประ จ ำ เด ื อน เมษา ยน   2564  โ ดยมี

รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

1.8 ผลการพิจารณาตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจำ

มหาวทิยาลัยพะเยา ครัง้

ท ี ่  2/2564 เรื ่อง ขอ

อนุมัติเปลี ่ยนตำแหน่ง

และย้ายสังกัดพนักงาน

มหาว ิทยาล ัยพะเยา 

ก ร ณ ี พ น ั ก ง า น ส า ย

สนับสนุน สังก ัดคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุม เรื่อง

ผ ล ก า ร พ ิ จ า ร ณ า ต า ม ม ต ิ ท ี ่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบร ิหารงานบ ุคคลประจำ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง ขอ

อนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งและย้ายสังกัดพนักงาน

มหาว ิทยาล ัยพะเยา กรณีพน ักงานสาย

สนับสนุน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 

10 ราย ที่มีความประสงค์เปลี่ยนตำแหน่ง ครู 

เป็นวศิวกร จำนวน 9 ราย และนักวิจัย 1 ราย 

โดยมีมติเห ็นชอบให้คณะวิศวกรรศาสตร์

พิจารณาการขอเปลี่ยนในตำแหน่งดังกล่าวที่

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจให้

เปลี ่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการศึกษาหรือ

นักวิทยาศาสตร์ ตามภาระหน้าที่ที ่ได้ปฏิบัติ

หรือรับมอบหมาย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และ

มอบให ้ รองคณบด ี ฝ ่ าย

บ ร ิ ห า ร ฯ  แ จ ้ ง ผ ล ก า ร

พิจารณาให้ครูทราบ และ

ติดตามสอบถาม หากครู

เ ห ็ น ช อ บ ต า ม ผ ล ก า ร

พจิารณาเปลี่ยนตำแหน่งเป็น

น ั ก ว ิ ช า ก า รศ ึ ก ษา หร ื อ

น ั ก ว ิ ท ย า ศา สต ร ์  ก ็ ใ ห้

ดำเนินการขอเปลี ่ยนแปลง

ตำแหน่งตามขัน้ตอนต่อไป 

รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

2.1 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุม คณะกรรมการ

ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ครัง้ท่ี 4/2564 

ตามท่ี คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้กำหนดให้ม ีการประช ุมคณะกรรมการ

ประจำคณะวศิวกรรมศาสตร์ ครัง้ท่ี 4/2564 

เมื่อวันพุธท่ี 7 เมษายน  2564 เวลา 09.30 

น. นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำสรุปรายงาน

ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ด ั ง ก ล ่ า ว  เ ส ร ็ จ ส ิ ้ น เ ป็ น 

ท่ีเรียบร้อยแล้ว  

มติ ที ่ประชุมได้พิจารณา

รายงานการประชุม คณะกรรมการ

ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ครั ้งที ่ 4/2564 วันพุธที่   

7  เ ม ษ า ย น  2 5 6 4 

ม ีมต ิร ับรองรายงานการ

ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 

2.2 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุม คณะกรรมการ

ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ครั ้งที ่ 5/2564 (แบบ

ออนไลน์) 

ตามท่ี คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้กำหนดให้ม ีการประช ุมคณะกรรมการ

ประจำคณะวศิวกรรมศาสตร์ ครัง้ท่ี 5/2564 

(แบบออนไลน์) เมื ่อวันศุกร์ที ่ 16 เมษายน  

2564 เวลา 10.00 น. นั้น ฝ่ายเลขานุการ 

ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จ

สิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

มติ ที ่ประชุมได้พิจารณา

รายงานการประชุม คณะกรรมการ

ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

คร ั ้ งท ี ่  5 /2564 (แบบ

อ อ น ไ ล น ์ )  ว ั น ศ ุ ก ร์ ท ี่   

1 6  เ ม ษ า ย น  2 5 6 4 

ม ีมต ิร ับรองรายงานการ

ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนือ่ง 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 - ไม่ม ี-   

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

4.1 ติดตามความก้าวหน้า

ข อ ง ก า ร ด ำ เ น ิ น

โครงการในแผนปฏิบัติ

ก า ร แ ล ะ ก ิ จ ก ร ร ม

ภ า ย ใ น ค ณ ะ

ว ิ ศ ว ก ร ร มศา สต ร์  

ประจำปีงบประมาณ 

2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ  ได้ติดตามความก้าวหน้า

ของการดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการและ

กิจกรรมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี

งบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบ โดยที่คณะกรรมการได้รายงาน

ความก้าวหนา้ของโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการศษิย์เก่าสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ศิษย์ปัจจ ุบ ัน และปฐมนิเทศ ขอยกเล ิก

โครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่

มต ิ  ที ่ประช ุมเห ็นชอบ 

ผลการดำเน ินงานของ

โครงการในแผนปฏบัิตกิาร

ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ระ มา ณ 

2564  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

สามารถดำเนินโครงการได ้ และขอโอน

งบประมาณเพ่ือใชส้นับสนุนด้านพัฒนานิสติ 

2. โครงการสร้างสัมพันธ์พี่บัณฑิต ขอยกเลิก

โครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่

สามารถดำเนินโครงการได ้ และขอโอน

งบประมาณเพ่ือใชส้นับสนุนด้านพัฒนานิสติ 

3. โครงการศึกษาดูงานส่วนงานปฏิบัติการคณะ

ว ิศวกรรมศาสตร ์  ขอยกเล ิกโครงการ

เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถ

ดำเนินโครงการได้ และขอโอนงบประมาณ

เพื่อติดต้ังกลอ้งวงจรปิดอาคารปฏบัิตกิาร 

4. โครงการสัมมนาพัฒนากลยุทธ์สโมสรนิสิต 

ค ณ ะ ว ิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์  เ น ื ่ อ ง จ า ก 

สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ทำให ้ ไม ่สามารถดำ เน ิน

โครงการตามแผนได้ จึงเปลี่ยนรูปแบบการ

ดำเนินโครงการเป็นแบบสัมมนาออนไลน์ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอโอนงบประมาณเพื่อ

ใชส้นับสนุนด้านพัฒนานิสติ 

4.2 การติดความก้าวหน้า

ข อ ง ก า ร ด ำ เ น ิ น

โครงการ  Super KPI 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปี 2564 

ร อ ง ค ณ บ ด ี ฝ ่ า ย บ ร ิ ห า ร ฯ  ไ ด ้ ร า ย ง า น

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ Super 

KPI ค ณ ะ ว ิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์  ป ี  2 5 6 4 

รายละเอยีดตามไฟล์เอกสารแนบ  

โดยที ่รองคณบดีฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้า

เพิ่มเตมิ ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งรายละเอียดการ

จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- มหาว ิทยาล ัยจ ัดสรรงบประมาณให้  

15,000 บาท/ผลงานตพีมิพ์ระดับนานาชาต ิ

เพื่อให้คณะจัดกิจกรรม/แนวทางกระตุ้นให้

เกิดผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

มต ิท่ีประชุมเห็นชอบผลการ

ดำเนินโครงการ Super KPI 

คณะว ิศวกรรมศาสตร์  

ปี 2564 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

- คณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน Block 

Grant ให้กับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ โดยแบ่งระดับตามควอไทล์ ดังนี้ 

Q1 – Q2 จะได้รับ Block Grant 10,000 บาท 

Q3 – Q4 จะได้รับ Block Grant 7,500 บาท 

โดยเงินส่วนต่างที ่ เหลือคณะจะนำไปทำ

กิจกรรมทางด้านการวิจัย เพื่อกระตุ้นให้เกิด

การตพีมิพ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งรายละเอียด

โครงการการ ใช ้ ร ะบบ  UP -  DMS ซ ึ่ ง

มหาว ิทยาล ั ยจะบ ั งค ับ ใ ช ้ แทนระ บบ  

UP E-Document โดยกำหนดให้ใช้ในวันที่  

12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

4.3 แนวทางการแก้ปัญหา

การบร ิหารจ ัดการ

ศูนย์วิจัยฯ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้ขอความเห็นชอบแนว

ทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์วิจัยฯ

ในท่ีประชุม ดังนี้ 

1. พิจารณาขอความเห็นชอบยกเลิกประกาศ

มหาว ิทยาลัยพะเยา เร ื ่อง การบริหาร

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2564 

2. พิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาว ิทยาล ัยพะเยา เร ื ่ อง อ ัตราการ

ให้บริการ และการเบิกจ่ายด้านการวิจัยและ

บ ร ิ ก า ร ว ิ ช า ก า ร ว ิ ศ ว ก ร ร ม  ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2564 

3. พจิารณาโครงสร้างศูนย์วจิัยฯ 

4. พจิารณาขอความเห็นชอบการปรับเงินสมทบ

เข้าเป็นรายได้มหาวิทยาลัย จากเดิม 10% 

เป็น 12.5 % 

โดยท่ีคณะกรรมการได้พจิารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เร่ือง การบริหารศูนย์วิจัยและบริการ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

แนวทางการแก้ปัญหาการ

บริหารจัดการศูนย์วิจัยฯ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราการให้บริการ และการเบิกจ่าย

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนโหวต  

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ไม่ออก

ความคิดเห็น 

10 0 3 

3. เห็นชอบโครงสร้างศูนย์ฯ ให้เป็นหน่วยงาน

ระดับงาน ภายใต้คณะ ด้วยคะแนนโหวต 

ระดับงาน

ภายใต้

สนง.คณะ 

ระดับ

งาน 

ภายใต้

คณะ 

ระดับกอง 

ภายใต้

คณะ 

ไม่ออก

ความคิ

ดเห็น 

0 9 1 2 

โดยประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่าคณะสามารถ

เลื่อนระดับหน่วยงานขึ้นเป็นระดับกองได้ใน

อนาคต โดยต้องดำเนินขออนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำเอกสาร Businees 

Model และรายงานงบรายได้ของหน่วยงาน 

ประกอบการขออนุมัติ 

4. เห็นชอบการปรับเงินสมทบเข้าเป็นรายได้

มหาวทิยาลัย จากเดมิ 10% เป็น 12.5 % 

4.4 แนวทางการใช ้แบบ

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

ปฏ ิบ ัต ิงานประจำปี

ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง

มหาว ิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง

พนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ได้เสนอแนวทางการใช้

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีตาม

ประกาศของมหาว ิทยาล ั ยพะ เยา  เร ื ่ อ ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

ในที่ประชุม โดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ

และข้อสังเกต ดังนี ้

1. คณะผู้บริหารฯ เสนอให้ใช้วิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามรูปแบบการประเมินของ

มหาว ิทยาล ัยพะเยา และจะนำผลการ

มต ิท่ีประชุมมมีติ ดังนี้ 

1. เห ็นชอบให้ใช้ว ิธ ีการ

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  ต า ม

ร ู ป แ บ บ ข อ ง

มหาวทิยาลัย 

2. มอบให้คณะผู้บริหารฯ 

ค ิ ด ห า อ ั ต ร า ส ่ ว น

คะแนนจากผลการ

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

1. คณะผู้บริหารฯ 

2. รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

ประเมินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการประเมนิ

ความดีความชอบ 

2. ผศ.ดวงดี แสนรักษ์ เสนอให้คณะเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน

การประชุมคร้ังถัดไป 

3. รศ.ดร.เชวศักดิ ์ รักเป็นไทย เสนอให้คณะ

กำหนดค ุณสมบ ัต ิ ของคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอให้มีการแต่งตั้ง

อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย

เลอืกจากตัวแทนของแต่ละหลักสูตร 

ปฏ ิบ ัต ิ งาน ในการ

ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม ดี

ความชอบ 

3. มอบรองคณบดีฝ ่าย

บริหารฯ จัดทำ (ร่าง) 

รูปแบบคณะกรรมการ

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  แ ล ะ

แ บ บ ฟ อ ร ์ ม ก า ร

ประเมินฯ นำเสนอใน

การประชุมคร้ังถัดไป 

4.5 แนวทางการกำหนด

โครงสร้างการทำงาน

ข อ ง ค ร ู ช ่ า ง ใ น

ปีงบประมาณ 2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที ่ประชุมจาก

กิจกรรมผู้บริหารคณะสัญจร ทำให้คณะทราบ

ว่า โครงสร้างการปฏิบัต ิงานของครูช ่างใน

ปัจจุบัน ไม่สะดวกต่อการติดต่อประสานงาน 

ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและครูช่าง จึงได้เสนอใน

ที ่ประชุมในปีงบ 2564 จะโยกครูช่างให้อยู่

ภายใต้แต่ละหลักสูตร และจะคืนงบประมาณ 

Block Grant และอำนาจในการประเมินความดี

ความชอบให้กับประธานหลักสูตร แต่ในเชิง

โครงสร้างคณะฯ จะยังคงงานปฏิบัติการไว้

เหมอืนเดิม 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

แนวทา ง ก า ร ก ำ ห น ด

โครงสร้างการทำงานของ

ครูช ่างในปีงบประมาณ 

2564 

 

4.6 พิจารณาอนุม ัต ิการ

ปร ั บปร ุ งพ ื ้ นท ี ่ ของ

หล ักส ู ตรว ิ ศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

วศิวกรรมเคร่ืองกล 

ผศ.ดร.วสันต์ คำสนาม แจ้งในที ่ประชุม ขอ

พิจาณาอนุมัติปรับปรุงพื ้นที ่บร ิเวณอาคาร

ปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นที่ 2 

แ ล ะ ก ั ้ น ห ้ อ ง พ ั ก อ า จ า ร ย ์  ส า ข า ว ิ ช า

วิศวกรรมเครื ่องกล อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 

(EN 3-4) ชัน้ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มติ ที ่ประชุมอนุม ัต ิการ

ปรับปรุงพื้นที่ของหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

5.1 รายงานการติดตาม

ความค ื บหน ้ าก า ร

จัดทำ Green Office 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ รายงานความคืบหน้า

การจัดทำ Green Office คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โดยกรมส ่ ง เสร ิมการอน ุร ักษ ์พล ั งงานจะ

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

ดำเนินการประเมินขั้นต้น และจัดอบรมซักซ้อม

การประเม ินสำน ักงานส ี เข ียวให ้ก ั บคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ แบบออนไลน์ ในช่วงกลางเดอืน

มถิุนายน 2564  

5 . 2  ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ

พ ิ จ า ร ณ า ป ร ั บ แ ก้

ตัวชี้วัด (Key Results) 

ตามยุทธศาสตร์คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที ่ประชุมเรื่อง 

การทบทวนและพ ิจารณาปร ับแก ้ต ัวช ี ้ วั ด  

( Key Results)  ต า ม ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร์ โดยขอให้ประธานหลักสูตร 

สำรวจและส่งข้อมูลกิจกรรมพฒันาทักษะร่วมกับ

ชุมชนให้กับฝ่ายบริหาร เพื่อใชใ้นการจัดทำข้อมุล

สรุปผลการดำเนนิการของปีงบ 2564 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ ป ร ะ ธ า น

หลักสูตร 

5.3 การส ื ่อสารภายใน

องค์กร 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานสิิตฯ แจ้งในที่ประชุมเรื่อง

การสื่อสารภายในองค์กร ดังนี้ 

1. ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ดังนี้ 

- ช ่องทางหล ัก  ได ้แก ่  UP Email}, Line 

Official Account (กำลังศึกษาความเป็นไป

ได้) 

- ช่องทางรอง ได้แก่ Line Group 

- ช่องทางที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ Facebook 

Group 

2. คณะได้จัดทำ Group Mail ดังนี้ 

Group Mail สมาชิก 

Staff.eng@up.ac.th ทุกคนในคณะ 

Ce.eng@up.ac.th อาจารย์โยธา 

Me.eng@up.ac.th อาจารย์เครื่องกล 

ee.eng@up.ac.th อาจารย์ไฟฟา้ 

Ie.eng@up.ac.th อาจารย์อุตสาหการ 

Admin.eng@up.ac.th บุคลากรสายสนับสนุน 

Committee. eng@up.

ac.th 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประจำคณะฯ 

3. ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

- พบปะพูดคุยโดยตรง 

- การประชุมสามัญประจำปี จัดการประชุม

ปีการศึกษาละ 2 ครัง้ 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี จัด

กิจกรรมปีละ 1 ครัง้ 

- กล่องจดหมายสีแดง หน้าหอ้งสำนักงาน 

- www.eng.up.ac.th 

- สายตรงคณบดี 

4. รณรงค์ให้บุคลากรภายในคณะใชง้าน UP Email 

5.4 กิจกรรม 12 ปี คณะ

ว ิ ศ วก รรมศา ส ต ร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

รองคณบด ี ฝ ่ า ยพ ัฒนา น ิ ส ิ ต ฯ  เ ช ิญชวน

คณะกรรมการ ร่วมเสนอกิจกรรมในปี 2565 

ครบรอบ 12 ป ี  คณะว ิศวกรรมศาสต ร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  

5.5 ติดตั้งที่สแกนนิ้วเข้า - 

ออก ห้องสำนักงาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที ่ประชุมเรื่อง 

คณะได้ติดต้ังท่ีสแกนนิ้ว เข้า-ออก ห้องสำนักงาน 

เพื่อป้องกันการเข้าใช้ห้องสำนักงานในวันหยุด 

หากบุคลากรคนใดต้องการ เข ้า-ออก ห้อง

สำนักงาน ให้ติดต่อขอลงทะเบียนลายนิ้วมือที่

ฝ่ายบริหาร 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  

5.6 แนวปฏบัิตหิากนิสติติด

เ ช ื ้ อ ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น า 

2019 (COVID-19) 

ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร สอบถามในที่

ประชุมถึงแนวปฏิบัติหากนิสิตติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) โดยที่ รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสิตฯ ได้แจ้งว่า ให้นิสิตลงทะเบียนแจ้งใน

ระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อที่มหาวิทยาลัยและ

คณะจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  

5.7 ปัญหาการฝึกงาน ผศ.ดวงดี แสนรักษ์ แจ้งในที่ประชุม เนื่องจาก

สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) หากนิสิตไม่สามารถฝึกงานครบ

จำนวนชั ่วโมง และได้รับผลการศึกษา I นิสิต

จะต้องมาเก ็บจำนวนชั ่วโมงฝ ึกงานท ี ่คณะ

เพิ่มเติมให้ครบ จึงสอบถามว่าคณะจะสามารถ

ทำเรื ่องขอแก้ผลการศึกษา I เกินกว่าปฏิทิน

การศึกษากำหนดไว้ ได้หรือไม่ โดยที่รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ จะรับประเด็นนี ้ไปปรึกษาในที่

ประชุมคณะกรรมการวิชามหาวิทยาลัย และ

จะแจ้งผลในท่ีประชุมคร้ังถัดไป 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ รองคณบดีฝ ่าย

วชิาการฯ 

http://www.eng.up.ac.th/



